





**Chung quanh việc thảo bản nguyên vọng ở viện Dân-biêu Trung-ky**  
**Buổi hội hiệp của báo giới ở Huế**

Ban Thường trực viện Dân-biêu có gửi giấy mời các ông chủ các báo và các nhà viết báo ở Thừa kinh, sáng 4 giờ chiều ngày 7/9/36 hội tại nhà Dân-biêu.

Có 21 người đến dự. (Riêng về T. D. có ông Nguyễn xướng Thái, vì bận báo Chủ nhiệm đi Tourane vắng).

Bắt đầu ông Phạm v. Quảng nói đến nay ông mời các nhà báo đến họp để bàn qua việc thảo bản nguyên vọng chung của dân Trung ky và riêng của báo giới để bắt tay góp với báo thành của các giới khác. sẽ lần lượt mời nhóm riêng, rồi đến ngày đại hội 20 Septembre sẽ cử 1 ủy ban thảo bản thành của cả toàn thể.

Đoạn đầu 1 ban trị sự về buổi hội kỳ:

Ông Phan Khôi báo làm chủ tịch và ông Nguyễn khoa Văn làm thư ký. Bàn vào việc.

**Kính tế.** - Xin quàn thảo tự trị, phá giá đồng bạc và vay của Chính phủ Pháp một số tiền khá khá để mở mang kinh tế cho xứ Trung ky.

**Xã hội** - Xin thi hành luật báo hộ lao động và tuần lễ 40 giờ v. ...

**Giáo dục.** - Xin bỏ bằng cấp Sơ học yếu lược, bỏ sự hạn tuổi học ở lớp tiểu học, lương các giáo sư ở hương trường về ngân sách Trung ky chịu và cho tự do lập trường và lớp thêm kỳ nghệ v. ...

**Các tỉnh thành.** - Xin giảm nhẹ thuế đánh, giảm và bỏ thuế các thuế bán phẩm phụ nộp cũng bỏ thuế. Xin bỏ thuế quyền muối.

Xin cho dân được tự do trồng thuốc lá, khai thác than đá, khai thác mỏ, khai thác dầu, phải nộp thuế mà thôi.

Bỏ cho dân được tự do nấu rượu và chịu thuế thuế.

Xin tự do lập hội, tự do hội hiệp, tự do đi lại, tự do xuất bản.

Riêng về báo giới, xin tự do ngôn luận theo y như báo tây.

**Chính trị.** - Xin hợp Trung Bắc ky ở dưới 1 Chánh phủ có trách nhiệm đối với 1 Dân viện mà toàn thể dân được bầu cử. Xin thi hành, hiến pháp bản hội v. ...

Sau có cử mấy người dự hội ngày 20 sẽ tới P. V.

**Chết chìm vì nước và xe!**

Vừa rồi ở Bắc có hai nạn ghê gớm: một nạn vì xe hơi, một nạn vì nước!

Lúc 5 giờ chiều 30 Aout, một chiếc xe của người Hoa kiều do người sắp pho cầm lái chạy từ Đà-sơn về Hảiphong, đến cây số 8 thì đâm vào một người đi đường chết liền. Tên sắp pho hoảng, cho xe chạy gắt, tới một quãng, đâm nhảm chiếc xe tay, trên có 2 người ngồi, tức thì 2 người ấy cũng tên cu li bị chết tươi! Thế là 4 mạng.

Chiếc xe cũng bỏ chạy, đến một đoạn, bị rơi xuống ruộng, đưa 4 bánh lên trời, may sắp pho không bị gì, nên rúc ra chạy thoát.

Hiện đã cho truy người sắp pho ấy.

Lại lới 8 giờ mai hôm 31 Aout, chiếc xe ô-tô chở hành khách của M. Phạm như Tuyết chạy đường Hanoi - Tuyên quang, bị chuyến xe lữa Hanoi - Yên báy phò nhằm ngã rẽ tại quãng đường làng Đình An. Lầm có 20 người bị thương, mà đã có 2 người chết và 2 người nguy kịch lắm.

Đó là nạn xe.

Còn hôm 26 Aout, có một người dân ông và 6 người dân bà ở làng Liễu châu, phủ Quảng oai (Sơn tây) chèo một thuyền mẹ sang sông để cấy, bị nước sông chảy xiết, trôi đi rồi úp thuyền, 4 người mất tích!

Trong Nam ky, hôm 27 Aout, lúc 11 giờ trưa, có chiếc ô tô chèo từ Tân châu đi về Thương phước cây Kéo, khi đến làng Tân an tại Vàm Kinh Sàng, tẩn lái do lười đâm qua sông, chẳng may đến dưới Cầu-cỏ Thường trước thì bị úp, 3 người chết.

Tại Cao-man, hôm 27-8-36, lới 9 giờ mai, chiếc xe cam-nông của số cao su Péam Chéang chạy từ Tonlé Bet trở về Péam Chéang. Xe chạy độ hơn 1 cây số, vì tránh 2 cái xe rờ-mô-tơ mà đâm xuống hố, xe liền lật úp đưa 4 bánh lên trời, trên có Nguyễn thị Ba là vợ của M. Trinh, điều dưỡng ở Péam Chéang, văng ra và bị xe hơi đè lên ngực, và 1 người dân bà Cao man bị xe đè bẻ đầu, nên cả hai chết liền khi ấy. Con của Nguyễn thị Ba, 13 tuổi, bị bẻ đầu trật tay và nhiều vết tích khác.

Người dân bà Cao-man chết ấy, có một đứa con 3 tuổi bị gãy tay bàn tay, 1 đứa con 15 tuổi lại bị gãy xương sống, người phụ xe bị gãy sườn, còn sắp pho Suôn bị không cắt trái mặt và bẻ đầu xoàng thôi.

Nhà chức trách đã làm ăng kết. Mấy người bị bệnh được chở về nhà thương, còn các tử thi chở về Péam Chéang an táng, và xác người dân bà Cao man thì chở về nhà thương Ky chăm.

Trong mấy ngày mà xảy ra làm liên thảm kịch chết người!

**Đưa voi đười-chaui!**  
**Thuật lại công việc hội Quốc-liên trong cuộc Y-A**

Bữa nay mà nói chuyện Y-A, không khỏi có người cho là muộn; nhưng dân A chưa phải là hoàn toàn thần phạp Y, hội Quốc-liên vẫn còn nuôi hơi thở, công việc hội Quốc-liên trong việc Y-A, tưởng cũng là cái ăn không mất trên lịch sử ngày sau, chuyện vẫn còn sôi sục.

Quần hai nước Y-A xung đột, đe dọa thế giới đười-chaui, vua A đánh điện thông báo cho hội Quốc-liên nhờ can thiệp.

Ngày 9-10-1935, hội nhóm, ông Laval đại biểu Pháp đọc một bài diễn văn dài dặc, theo những lời tuyên bố cứng cỏi của Anh và Nga, ông có tìm phương pháp giải hòa. Ngày 10-10, 51 nước, chỉ trừ Áo-đại-lợi, Hung-giá-lợi, đồng thanh tố cáo Y xâm phạm điều ước quốc tế. Ngày 19-10, theo điều lệ 16 của tổ hiệp ước, các nước nhất định thi hành việc trừng phạt kinh tế (sanction économique).

Ở Anh, dự luận đồng thanh ủng hộ hòa bình. Các báo Y hết sức chỉ trích hai báo Anh thối: hăm dọa đem tay bay triệt phá con đường Á-đô. Tàu bay Đêrôm ngó xứ Pas-de-Calais của Pháp. Tuy tình thế như thế mặc dầu, ở Anh, từ đảng Bảo-thủ cho đến đảng Lao-động, đều tỏ thái độ cương quyết phản đối việc Y xâm phạm điều ước quốc tế. Nhà đại chính trị Chamberlain, ngày 15-10, tuyên bố với báo Paris-soir một cách cứng cỏi, ông ta nói: không ai muốn gây việc với Y, song chúng ta không (Xem qua trang 3)

**Ngày hội thương niên của các quan Đốc học Kiểm học tại Huế**

Theo lệ mới đặt từ khi đổi bộ Học ra bộ Quốc - dân giáo - dục, thường năm các quan Đốc học và Kiểm học có hội tại Huế một lần nghe lời huấn thị của quan Thượng Giáo dục.

Cũng như năm trên, ngày 5-8-36 hồi 8 giờ rưỡi mai, khai hội tại Bảo-Đại thư viện. Có 2 quan chánh phó Khâm sứ, các quan Tây nam tới dự. Quan Thượng Phạm - Quỳnh đọc bài diễn văn bằng pháp-văn khá dài, nói rõ công cuộc bộ Giáo dục đã sắp đặt cách giầy, mở mang các trường, có kể các con số như số trường, số học trò và số thi đỗ. Ai không hiểu pháp-văn cũng nhận được là nói về việc mở rộng sự học ở xứ Trung ky hơn trước, nhất là các trường ở các tỉnh, phủ, huyện và trường làng.

Đoạn, quan Khâm đọc bài đáp từ, rồi giải tán.

Thế là xong việc hội. Ph. V.

**Nhiệm vụ nhà văn giữa xã hội ta hiện thời**

Thiên chức nhà văn ở xã hội nào và thời đại nào cũng nặng nề cả. Vì nhà văn là một bọn người hiền biết nhìn hơn, nghe thấy rộng hơn công chúng, và nhất là thay được công chúng để diễn đạt ý tưởng chung. Họ đưa ra dưới ánh sáng một trời để lên án những quan niệm sai-lầm; những chế-độ bất lợi, những công thuyết ngụy dân để giáo dục chúng về con đường tốt đẹp và chất đẹp, con đường 'b' v. Họ lại một trái tim đập sau những cái chữ để tìm cách sống cho họ và cho người khác.

Những nhà văn xã hội thường lo tìm cách cho công chúng một con đường sáng hơn để đi, một con đường sống. Họ đưa ra dưới ánh sáng một trời để lên án những quan niệm sai-lầm; những chế-độ bất lợi, những công thuyết ngụy dân để giáo dục chúng về con đường tốt đẹp và chất đẹp, con đường 'b' v. Họ lại một trái tim đập sau những cái chữ để tìm cách sống cho họ và cho người khác.

Hay ít nữa, họ cũng chỉ rõ cái lợi ích không công của sự học, sự biết, cho công chúng noi theo. Họ nhắc đi nhắc lại rằng tinh thần học, tinh thần học, không đưa ta đi được bước nào trên con đường phấn đấu, mà trái lại, sẽ hạ ta xuống địa vị thấp hơn địa vị ta hiện có. Họ thức tỉnh ta giúp để hoạt động, hoạt động trong phạm vi luật pháp. Họ nhất quyết rằng nếu ta không theo luật sinh tồn mà cố tranh lấy sự sống vì mình, thì chỉ còn chờ cái họa tiêu diệt sẽ đến bên thân.

Người ta thường nói những nhà văn chúa chính, có học lực ngân thắm, có cái tài không kém, là những người đầu óc mang theo một thời đại cái. Trong lý tưởng họ, họ bài trí sẵn sàng một thời đại mà sự lý lẽ khôn khéo, sự toàn hảo đến đến, sự sinh sản dồi dào sẽ đem đến cho công chúng một cuộc sống an lạc với cái nghĩa đầy đủ của nó. Cho nên họ mượn bút mực để giải bày lý tưởng ấy lên báo chí, lên tạp chí, lên sách vở, hoặc để góp lời lẽ cho nhà cầm quyền, hoặc để làm hướng đạo cho nhân dân trên bước đường tiến bộ.

Ở nước ta, trong thời kỳ quá độ này, hai vấn đề Đông và Tây gặp nhau đụng chạm nhau, mà chưa hẳn nào thật là toàn thâu. Cho nên công chúng vẫn ngần ngại dứng dưng và cũng chưa quyết theo hẳn bên nào. Một ý tưởng do dự như thế chỉ kéo dài chừng những chỗ độ mà người ta thấy rõ là mờ nhạt rồi, nhưng cũng không nở gột ra ngay. Người ta cứ rụt rè mãi, không quyết hoàn toàn theo những cái hình ảnh mới, dần dần rồi cách sinh hoạt mới ấy rõ thật là giản dị, thật là hữu ích, có vẻ của mình. Đã muộn quá rồi! đến bây giờ mà người ta vẫn chưa quyết định bỏ

những cái cũ cái xấu mà theo những cái mới cái hay, thì thật muộn quá! Vay nên biết rõ động độn nhập cái tinh hoa văn minh tây phương vào cuộc sống hoạt của quần chúng, đó là thiên chức của nhà văn để nhận rõ trọng hướng bất nhất giữa xã hội ta hiện thời. Ra công bài viết những thành kiến rất có lợi cho bước đường tiến thủ của quốc dân, đó cũng là thiên chức nhà văn ở xã hội ta hiện thời.

Đã đành rằng đến mới chưa chắc đã toàn hay và đến cũ chưa chắc đã toàn dở, nhưng nhà văn phải trọng thiên chức của mình, sẽ vạch rõ điều mới nào nên theo và điều cũ nào nên bỏ; sự chọn lựa theo đó ấy rất quan hệ đến sự sống còn của quần chúng, thì sao ta lại lo dành hay không quan tâm đến cho được? Ấy chỉ vì ta không chịu suy nghĩ cho rạch ròi về chủ đề cấp thiết. Nhà văn ta nghe thấy rộng hơn công chúng, hiểu biết xa hơn công chúng, còn đợi chừng nào mới để nghĩ một chương trình nhất quyết về sự theo mới bỏ cũ làm phương châm cái cách hiện thời. Đó là thiên chức trước nhất của những nhà văn, phải nhận lấy và đi y vào.

Ở thời trị hay thời loạn, nhà văn cũng tùy hoàn cảnh mà có những nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ nhà văn nước ta ngày nay là nhất quyết khuyến công chúng bỏ cũ theo mới.

Muốn làm rồi, muốn đến trên 50 năm nay rồi, mà xã ta chưa có cuộc 'đang tàn' như nước Nhật-bản! Vinh-Quảng

**CHU TÔN**  
Mười triệu người ở Trung Kỳ  
**CHỒ KHỎI ĐAU**  
MỌI LÍ KHAP CỬ, ĐAU ĐỀ GIANG, YẾU TÌNH, ĐAU PHẢI THÌ CHỈ CÓ NGÀN THUỐC MƯƠI  
**VALDA**  
Hội thi đấu thông mà bị đau  
Khỏi lo cảm mạo thương hàn  
Đau cả thế thì buổi bữa sẽ  
đầy hay là có vật độc.  
Thì cũng Khỏi lo đau  
Cần có đau:  
Sở mũi, Khản cổ, Khạc tiếng,  
nặng nhọc cũng là họ  
thì cũng có đảng THUỐC  
**PASTILLES VALDA**  
ngậm thông hơi tức tức  
Mà phải hít mũi thì thuốc  
đó mới linh nghiệm  
Cải cho kỳ trước này lập có  
lưu giữ  
**VALDA**  
MỚI THỨC PHẢI

**Mọi nhà Annam**  
Ở thôn quê cũng như ở thành thị các  
có thuốc TỰ-HÀNH-CHI-NAM theo theo  
lời mới có 63 bài chữa ra các mục:  
1) Chẩn đứn; 2) Khẩn bệnh hiểm;  
3) Bệnh đứn; 4) Chẩn đứn; 5) Bệnh  
thấp mồi; 6) Giầy lý hàn; 7) 6 ý giầy  
hàn; 8) Lữ hàn, hàn sự; 9) Các lý  
vấn lý.  
10) Bỏ giầy. Sách khổ to - giá 0,35.  
Ở xa gửi 0,50 bằng tem (cả cước cho nhà  
xuất bản)  
**MAI-LINH**  
60-62, Cầu-Đứn - Hải-phong  
7, Vieux-Mercé - Hanoi  
Đề cho bản ở các hiệu sách lớn khắp  
các tỉnh

**CẦN THÊM... ĐẠI-LÝ?**



Chó ở AN-LỢI ở ra được 6 tháng nay,  
xét về số ảnh tạo với số tiền thấp làm  
cho bản hiệp cũng thêm hàng bán hội  
phần; Vì thế?  
Ngựa, ngựa nước, Giầy rổ!  
Trái ngựa không bằng một thầy v.  
vì vậy bản hiệp không muốn tán tụng  
nhìn, quý khách cho mua đúng thể  
mọi gói sẽ biết. Giá bán hết các gói  
(gói 2 lượng: 0,50 - gói 1 lượng: 0,25).  
Mua buôn, đại lý, hòa đồng đều; là  
lộ độ.  
Cần thêm đại lý khắp nơi. Ai muốn  
làm, viết thư về:  
**TRƯƠNG-NHƯỢNG**  
(AN-LỢI)  
(ANNAM) TAM-KY

**VIN TRITONIC**  
**MIXTURE TRITONIC**  
**PILULES TRITONIC**  
Ba thứ thuốc bổ rất quý đáng  
để trị bệnh thiếu huyết, mệt  
nhọc, ăn không tiêu, đau cảm,  
đau sỏi rét mồi khối, đàn  
bà ở - cử dạy, vãn vãn...  
thiếu dùng rượu thì dùng VIN TRITONIC 1 lít 2,500  
thiếu dùng nước thì dùng MIXTURE TRITONIC 1 chai 0,900  
thiếu dùng hoàn thì dùng PILULES TRITONIC 1 chai 0,900  
**PHARMACIE PHAM-DOAN-DIEM TOURANE**

Thuốc nào trị bệnh ho hay  
hơn hết, hiệu nghiệm hơn hết  
**THUỐC BỔ - PHÊ THÁNH - ĐƯỢC**  
Ho gió, đàm, tiếng v. v. v.  
đang vào thầy thuốc giảm cấp kỹ  
Tại nhà thuốc Đại-Quang, 27, Bđ. Tổng-Đức-Phương  
CHOLON. Có thể cho mọi người thí-nghiệm khỏi phải trả tiền.  
Có mua uống, xin ghi rõ nhân con **Bướm-Bướm**.

**CÁC MÓN THUỐC ĐẠI-BỒ VÔ-VĂN-VÂN BẢ NỔI TIẾNG HAY**  
**THUỐC BỔ CON NIT.** - Nguyên bệnh con nit bởi sự ty-vi yếu. Ty-vi yếu, ăn không tiêu, cam-tích, thọc-tích, bụng lớn nổi gân xanh, nước đờ vàng, đỏ mủ hơi đầu, bụng và trán hăm hăm đỏ, còn da bọc xương, ít ăn ít ngủ, uống thuốc NHI-KHOA BẢ-ĐỒ-HOÀN mỗi hộp 0,50, uống đúng 10 ngày, tài kiện tự mạnh vị và giải hết các chứng bệnh.  
**THUỐC BỔ ĐÀN ÔNG.** - Người trai trẻ thường hay bị đau thận, mộng-linh, đi-tinh và hoạt-linh xin xem rõ ở trang 2 báo Tràng An số nào cũng có nói rõ về bệnh ấy và cách điều trị bằng thuốc TAM-TINH HẢI-CẦU-ĐỒ-THẬN và CỐ-TINH-NHẬN-TRƯỜNG. Còn như người lao tâm lao lực, muốn uống thuốc bổ cho mạnh khỏe, bổ tim, bổ thận, bổ óc, thần thể đặng mập mạp, nên uống SÂM-NHUNG-DƯƠNG-TÂM-ĐỒ-THẬN, mỗi hộp 5 hoàn 1,500. Các bệnh đều hết, gương mặt trở nên tươi rói.  
**THUỐC BỔ ĐÀN BÀ.** - Đàn bà lấy kinh-khuyết làm cốt. Kinh-khuyết không đều sinh ra nhiều chứng không kể xiết. Vậy các bà các cô nên nghe trong mình không đặng khỏe, có bệnh ấy cũng biết sanh ra bệnh khác nên uống thuốc SÔNG-LIỆU ĐIỀU-KHINH-BẠCH-ĐẠI-HOÀN, mỗi hộp 5 hoàn 0,500. Thuốc này bổ huyết điều kinh và trừ huyết trắng. Hay bị đặng sưng tấc, kinh kỳ lữ thì thần thể trở nên tráng-dưỡng, con người đặng khỏe mạnh.  
**THUỐC BỔ ÔNG BÀ GIÀ.** - Người già yếu tuổi cao, tức lớn, khí huyết suy kém, ty-vi hư nhược, ít ăn, trong mình nặng nề, (sự chưa như mới, hãy uống thuốc ĐIÊN-LIÊN ICH-THO-HOÀN, hộp lớn 5 hoàn 1,500, hộp nhỏ 2 hoàn 0,500 thì các bệnh đều hết, sức lực đặng thêm sống lâu thêm tuổi. Thuốc này là thuốc đại-bồ giá trị hơn các thứ thuốc bổ khác.  
Các chi cuộc nhà thuốc **VÔ-VĂN-VÂN** Thủ-đầu-một - Nam-Kỳ  
SAIGON 229, Rue d'Espagne | QUINCHON Avenue Gio-Long | HUẾ 87, Rue Paul Bari | HANOI 86, Rue du Colon | TOURANE Avenue du Musée | HAIPHONG 103, Bd. Bannai







# Tình cảnh dân Triều Tiên dưới gót giày người Nhật

(Tiếp theo trang 3)

...pau nháp... cái... xe... buổi mai... thành... 5... trời... 7... ngày... abundant.

Người Triều-Tiên dần thấy cảnh sinh hoạt và vật chất của họ có một màu sắc mới... những công việc họ tiếp xúc với kẻ ngoại quốc... quyền búa.

Họ ngắm lại nền văn minh mới của họ... lúc thế kỷ đầu của đạo thiên chúa, họ là quân sư của người Nhật kia... mà lòng tự tin bước họ không chịu để cho người khác làm... họ bị đẩy dụa vì chế độ tàn khốc và quân sự v trịnh thâm của Nhật ousa.

Người Triều-tiên đã in sâu vào não những tư tưởng xưa của các hiền triết Tàu, nên rất ôn hòa, chẳng ưa lối bạo lực chút nào. Bây giờ họ thấy toàn thể các vị quan Nhật dần mỗi người đeo mỗi cái gươm, thì là xúc óc họ lắm.

Người Triều-tiên chẳng còn có chút quyền gì cả. Đến như khi ở nước khác đi về nước họ, cũng phải xin phép người Nhật trước, có cho phép mới được về. Chính tôi thấy tại Shimonsaeki (một thành phố bên Nhật), lính cảnh sát Nhật tới bắt những người Triều-tiên sắp đi về nước Triều Tiên... họ không được đi lại trong xứ họ, nên không có quyền đi chính đáng, sự cảnh sát lại bắt họ ở cảnh sát ở nơi mà người đó đi đến, phải thông tin bằng điện thoại... người kia nói có hiệp cũng không.

Tại Triều-tiên, nhà ngân hàng tôi thấy của người Nhật, người Triều-tiên không được đi bạc tiền vào đó tự do; cho đến khi lấy ra cũng thế. Lúc lấy ra, phải trình bằng có, bởi lấy ra một món tiền chừng nó chừng kim lăm lăm. Các trường học, người ta đều dạy chữ Nhật và lịch sử nước Nhật, chẳng hề dạy lịch sử nước Triều-tiên hay một chút lịch sử Triều-tiên. Như vậy người Triều-tiên mới trường ra, cốt Nhật hóa xứ họ, chứ chẳng phải truyền bá một môn học gì cho họ cả... Người Triều-tiên chẳng hề có một người Việt gì, báo chí chẳng được tự do ngôn luận, chẳng một chút quyền và sự hội hiệp, hay là quyền thành nguyện gì.

Một đứa trẻ là người Nhật họ đem nhiều máy móc tới cướp giật bắt đi để làm mồi mìn áp của nhân dân ở về phía Nam xứ Triều-tiên; tại đây chính phủ bắt nhiều người chầu đầu diện Nhật.

Bởi vậy, người Triều-tiên hết sức bức bối cho cách sinh kế bỏ bước và áp chế đã đời.

Ta xem lời ông Felicien Challaye trên đó, biết người Nhật đối với thuộc địa Triều-tiên và biết một đồ quốc để ra đi chinh phục xứ người là thế nào.

Những phong trào cách mạng mấy năm gần đây ở Triều-tiên, không lý gì mà không tìm ra nguyên nhân.

Xem đó, những chữ chẵn đẹp, các ai chỉ là những phát âm... lại thấy đó kịen quan Huyện

THÀNH-HÓA. - T. D. số 246, đã đăng việc dân kiện quan huyện Quảng-cương, nay thấy ở LA-VAN-THIÊN (thị trấn huyện Hòa-lạc) cũng đưa ra kiện quan về nhiều khoản...

# Việc trong nước

## Nền trừ mới hại cho dân

THÀNH-HÓA. - Mùa đông năm nay, phá Hoảng-hóa, thường xảy ra việc mất mùa... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân...

...nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân...

...nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân...

...nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân...

...nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân...

...nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân...

...nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân...

...nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân... nền trừ mới hại cho dân...

## Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

## Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi... Đảng tuyên cử hội đồng tỉnh hạt Quảng-ngãi...

# Cuộc nội loạn ở Tây ban nha

Theo tin chính phủ Madrid, Madrid, 29 - Bộ chiến tranh, trong lời thông cáo chiến đấu, tuyên bố rằng chính phủ được thông tin về các mặt trận Sarilla, Cordova, Grenada, Cadix bị nắm bởi... cuộc nội loạn ở Tây ban nha...

Madrid, 29 - Bộ chiến tranh, trong lời thông cáo chiến đấu, tuyên bố rằng chính phủ được thông tin về các mặt trận Sarilla, Cordova, Grenada, Cadix bị nắm bởi... cuộc nội loạn ở Tây ban nha...

Madrid, 29 - Bộ chiến tranh, trong lời thông cáo chiến đấu, tuyên bố rằng chính phủ được thông tin về các mặt trận Sarilla, Cordova, Grenada, Cadix bị nắm bởi... cuộc nội loạn ở Tây ban nha...

Madrid, 29 - Bộ chiến tranh, trong lời thông cáo chiến đấu, tuyên bố rằng chính phủ được thông tin về các mặt trận Sarilla, Cordova, Grenada, Cadix bị nắm bởi... cuộc nội loạn ở Tây ban nha...

Madrid, 29 - Bộ chiến tranh, trong lời thông cáo chiến đấu, tuyên bố rằng chính phủ được thông tin về các mặt trận Sarilla, Cordova, Grenada, Cadix bị nắm bởi... cuộc nội loạn ở Tây ban nha...

Madrid, 29 - Bộ chiến tranh, trong lời thông cáo chiến đấu, tuyên bố rằng chính phủ được thông tin về các mặt trận Sarilla, Cordova, Grenada, Cadix bị nắm bởi... cuộc nội loạn ở Tây ban nha...

Madrid, 29 - Bộ chiến tranh, trong lời thông cáo chiến đấu, tuyên bố rằng chính phủ được thông tin về các mặt trận Sarilla, Cordova, Grenada, Cadix bị nắm bởi... cuộc nội loạn ở Tây ban nha...

Madrid, 29 - Bộ chiến tranh, trong lời thông cáo chiến đấu, tuyên bố rằng chính phủ được thông tin về các mặt trận Sarilla, Cordova, Grenada, Cadix bị nắm bởi... cuộc nội loạn ở Tây ban nha...

Madrid, 29 - Bộ chiến tranh, trong lời thông cáo chiến đấu, tuyên bố rằng chính phủ được thông tin về các mặt trận Sarilla, Cordova, Grenada, Cadix bị nắm bởi... cuộc nội loạn ở Tây ban nha...

# Xho chuyên

Tên là, những người An Mỹ vào quốc tịch Nhật, thật hiếm hoi lắm. Thế mà mới đây một nhà báo người Tây Ban Nha là William Wilson, đã xin quốc tịch Nhật, lấy tên là Tadashi Uda. Y cũng một nhà báo của tờ báo Nhật tên là Mitau Miyagawa.

Ông Wilson, một người An Mỹ vào quốc tịch Nhật, thật hiếm hoi lắm. Thế mà mới đây một nhà báo người Tây Ban Nha là William Wilson, đã xin quốc tịch Nhật, lấy tên là Tadashi Uda. Y cũng một nhà báo của tờ báo Nhật tên là Mitau Miyagawa.

Ông Wilson, một người An Mỹ vào quốc tịch Nhật, thật hiếm hoi lắm. Thế mà mới đây một nhà báo người Tây Ban Nha là William Wilson, đã xin quốc tịch Nhật, lấy tên là Tadashi Uda. Y cũng một nhà báo của tờ báo Nhật tên là Mitau Miyagawa.

Ông Wilson, một người An Mỹ vào quốc tịch Nhật, thật hiếm hoi lắm. Thế mà mới đây một nhà báo người Tây Ban Nha là William Wilson, đã xin quốc tịch Nhật, lấy tên là Tadashi Uda. Y cũng một nhà báo của tờ báo Nhật tên là Mitau Miyagawa.

Ông Wilson, một người An Mỹ vào quốc tịch Nhật, thật hiếm hoi lắm. Thế mà mới đây một nhà báo người Tây Ban Nha là William Wilson, đã xin quốc tịch Nhật, lấy tên là Tadashi Uda. Y cũng một nhà báo của tờ báo Nhật tên là Mitau Miyagawa.

Ông Wilson, một người An Mỹ vào quốc tịch Nhật, thật hiếm hoi lắm. Thế mà mới đây một nhà báo người Tây Ban Nha là William Wilson, đã xin quốc tịch Nhật, lấy tên là Tadashi Uda. Y cũng một nhà báo của tờ báo Nhật tên là Mitau Miyagawa.

Ông Wilson, một người An Mỹ vào quốc tịch Nhật, thật hiếm hoi lắm. Thế mà mới đây một nhà báo người Tây Ban Nha là William Wilson, đã xin quốc tịch Nhật, lấy tên là Tadashi Uda. Y cũng một nhà báo của tờ báo Nhật tên là Mitau Miyagawa.

Ông Wilson, một người An Mỹ vào quốc tịch Nhật, thật hiếm hoi lắm. Thế mà mới đây một nhà báo người Tây Ban Nha là William Wilson, đã xin quốc tịch Nhật, lấy tên là Tadashi Uda. Y cũng một nhà báo của tờ báo Nhật tên là Mitau Miyagawa.

Ông Wilson, một người An Mỹ vào quốc tịch Nhật, thật hiếm hoi lắm. Thế mà mới đây một nhà báo người Tây Ban Nha là William Wilson, đã xin quốc tịch Nhật, lấy tên là Tadashi Uda. Y cũng một nhà báo của tờ báo Nhật tên là Mitau Miyagawa.